

ม.มหาสารคาม คว่ำชนะเลิศ 'กรุงเทพฯต้นกล้าสีขาว' ปี'58



โครงการ "กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว" เป็นโครงการที่ทาง ธ.กรุงเทพฯ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เป็นหนึ่งในโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปตรี ทุกสาขา ทุกชั้นปี ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมมากที่สุด ปี 2558 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 641 ทีม

ผลการตัดสินปรากฏว่า ทีมคนรักรัศควาย จาก ม.มหาสารคาม คว่ำรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 300,000 บาท และตัวศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย

"ศิริพร นพวิวัฒนพงศ์" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เปิดเผยว่า โครงการ "กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว" เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนงานที่มุ่งเน้น ให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ประสบการณ์ และทัศนคติที่ได้รับจากโครงการไปปรับใช้ในชีวิตจริงในการประกอบอาชีพ จึงเป็นเสมือนการปลูกต้นกล้าจริยธรรมให้เติบโตงอกงามอย่างยั่งยืนในสังคม



ไทยต่อไป

ปี 2558 มีทีมที่ร่วมโครงการ 641 ทีม 65 สถาบัน กว่า 4,086 คน ผลปรากฏว่า ทีมคนรักรัศควาย ม.มหาสารคาม จากโครงการเพื่อนแท้ควายไทย เพื่อนคู่ใจชาวนา คว่ำรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 300,000 บาท และยังได้ศึกษาดูงาน Take Course English for Business ณ ประเทศออสเตรเลีย 2 สัปดาห์

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีมกระพริบ จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กับโครงการเสียงดังลั่น..ภูภัยมาแล้ว ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 210,000 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม 5 โจ้บางเสด็จ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการเรียนรู้อไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน สานฝันสู่ออนาคตที่ยั่งยืน ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า และยากจนวัดสระแก้ว

รางวัลอื่นๆ อาทิ โครงการดีเด่นระดับภาคเหนือ ได้แก่ ทีมสะหลีสด จาก ม.เชียงใหม่ และรางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมหมู

น้อย จาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ส่วนรางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคใต้ ทีม DEMETER จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) รางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ทีม WE CHANGE จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งหมด

ได้รับทุนการศึกษา 37,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

"ศิริพร" ปิดท้ายว่า "...ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการบ่มเพาะความรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการทำแผนงานโครงการ ตลอดจนจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ที่ทุกคนมีการพัฒนาอย่างมาก และถือว่าเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงที่พร้อมจะเติบโต

"ผู้รับการอบรมได้สร้างสรรค์และทำผลงานได้อย่างหลากหลาย และเยี่ยมยอด แต่ละทีมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ สามารถนำความรู้ มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการใช้ไอที เข้าไปช่วย ต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการของชุมชนได้เป็นอย่างดี"

น่าชื่นใจกับน้องๆ นักศึกษาจริงๆ